

ng plays important role in enterprises and hospitality alar. However, business ty enterprises in the city (Dinh province) have been e, a variety of hospitality ignored the importance of g. On the basis of practical ment accounting activities es in Quy Nhon city, the pose solutions to improve ement accounting at these

nt accounting, financial nd expenditure,

**chức kế toán quản trị**

phí này theo các yếu cung cấp thông tin vốn hàng bán, chi phí quả hoạt động kinh chi phí theo nội dung cáo tài chính. Tuy nhiên các DN kinh doanh cho kế toán tài chính yêu cầu thông tin cụ quan tâm đến cách p cách ứng xử để giữ những quyết định h

- *Vẽ lập dự toán:* V

thu, chi phí và lập kế phần nào đã có hiệu khách sạn trả lời là h doanh thu chi phí. V chi phí cũng là cơ sở các quyết định của n cũng cho thấy, việc chủ yếu dựa vào chi kinh doanh. Do vậy

phụ sản xuất chung nên được sự biến động giá khác nhau theo từng DN bị hạn chế về thông tin kinh doanh chính xác để DN.

*Thu và chi phí:* Các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra tốt, lập các báo cáo đánh kế hoạch đặt ra và thông tin có ý nghĩa để thu và có hướng điều

*Quyết định:* Các DN quan tâm đến thông tin định, trong đó các báo cáo tự nhiên, các thông tin báo cáo về doanh thu điểm hòa vốn, phân khối lượng lợi nhuận, áp cho việc ra các quyết

Các khách sạn trên địa phương nhận thông tin thực hiện báo tài chính của kế toán

Các khách sạn trên địa phương dự toán doanh thu, chi phí. Cơ sở chủ yếu dựa vào kế hoạch trước rồi làm bảng kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh. Dự toán này gọi là dự toán tình hình hoạt động và kết quả tài chính, do đó, khi lượng khách sạn dự toán này không còn phù hợp và lợi ích của công tác lập kế hoạch khách sạn cần thiết lập dự toán tạo cơ sở để cho các nhà quản lý định hiệu quả hơn.

*Thứ ba, hoàn thiện phương pháp tính giá thành.*

Theo khảo sát, các khách sạn tập hợp chi phí theo tháng để phục vụ kế toán tài chính. Theo phương pháp toàn bộ như chi phí nguyên vật liệu chi phí sản xuất chung. Thời gian cần tính giá thành theo phương pháp này gồm chi phí nguyên vật liệu công trực tiếp và biến phí sản xuất cần phân giá thành của nhà

... các báo cáo tài chính

... ngân sách doanh thu, chi phí và giá bán hàng năm.

... báo cáo kiểm soát doanh thu, chi phí tháng.

... so với kế hoạch về doanh thu.

- Trên cơ sở báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các khách sạn. Dự toán
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu.
- Xác định điểm hòa vốn và mức lợi nhuận mong muốn cho nhà quản trị

... doanh cần sử dụng hệ thống chứng từ hướng dẫn phải theo các chỉ tiêu phục vụ trực tiếp thông tin quản trị nội bộ. Công việc này cần tổ chức theo từng bộ phận, từng hoạt động.

... nhất chung, tổ chức chứng từ theo từng bộ phận kinh doanh, ở từng bộ phận theo từng yếu tố chi phí lựa chọn cách thức hợp để xác định chi phí cho hoạt động của DN.

... quản lý DN, tổ chức chứng từ theo từng bộ phận trong mỗi bộ phận theo từng yếu tố và chọn tiêu thức để xác định chi phí này cho bộ phận

*Thứ sáu, hoàn thiện các chứng từ.*

Cần thiết lập các chứng từ để kiểm soát và phân bổ chi phí. Nhiệm vụ trong việc kiểm soát và phân bổ chi phí sử dụng hệ thống chứng từ rất lớn đối với nhà quản trị doanh thu, chi phí phát sinh kinh doanh và mô hình kinh doanh, các khách sạn (Bình Định) nên tổ chức chứng từ theo nhiệm vụ như Hình 1.

*Thứ bảy, hoàn thiện tổ chức chứng từ.*

Để nâng cao hiệu quả quản lý ra quyết định, về mô hình kinh doanh cần có sự kết hợp giữa các bộ phận để đáp ứng tốt nhu cầu